

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๙๑๑๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. ขอให้ทุกอำเภอเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในอำเภอที่มีอัตราการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นค่อนข้างต่ำ โดยวางแผนร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเทศกาลสงกรานต์</p> <p>๒. กลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุด คือ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและค้นหาผู้ที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนให้สำเร็จ</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๒	<p>กระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด - 19</p> <p>จังหวัดเชียงใหม่ใช้รูปแบบการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบ HI และรูปแบบ OP-SI เป็นหลัก เพราะผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงและยังเป็นการช่วยระบบสาธารณสุขให้เกิดความคล่องตัว โดยเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ขอให้ทีมงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ชุมชน รวมทั้งผู้ติดเชื้อ ในเรื่องทางการแพทย์และทางสังคม โดยมอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องทางการแพทย์ และมอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอทุกอำเภอ และท้องถิ่น ท้องที่ ได้สร้างความเข้าใจในเชิงสังคมด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๓. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๔. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๕. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๓	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การจัดสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ เพื่อนำผลคะแนนสอบประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ ๒ แบบที่ ๒ โควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p> <p>๒. การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรม จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบทั่วไป ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย</p> <p>๒. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมคุมประพฤติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p>	<p>๑. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๒. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการกำกับติดตาม</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. การจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลนครเชียงใหม่</p> <p>๔. เห็นชอบในหลักการให้จัดงานมหรพรมปั้ง่าง เทศกาลอาหาร โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนในการจัดงานภายใต้มาตรการ Covid Free Setting</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกกิจกรรมต้องดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด</p>	
๔	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาตรการการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก และมาตรการสำหรับการจัดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๕	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ ศปก.จ.เชียงใหม่ จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพิ่มเติม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)</p>	<p>๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่</p>
๖	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้โรงพยาบาลลานนา ยกเลิกการทำ Hotel Isolation กับโรงแรมธาริน และเห็นชอบให้เปลี่ยนเป็นการทำ Hotel Isolation กับโรงแรมแกรนด์วิว เรสซิเดนซ์ จำนวน ๑๕๓ เตียง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสถานที่แล้ว ผลการประเมินผ่านมาตรฐานของ Hotel Isolation</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕